

โทชิยุกิ คิตะ

“โทชิยุกิ คิตะ” ดีไซเนอร์ระดับโลกชาวญี่ปุ่น

โชว์ไอเดียกรีนเฟอร์นิเจอร์ในงาน TIFF 2012

พร้อมแนะนำความคิดการออกแบบรองรับโลกในอนาคต



โทชิยุกิ คิตะ ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกชาวญี่ปุ่น บินลัดฟ้ามาร่วมงาน TIFF 2012 เพื่อจัดนิทรรศการ **ECO Design in THAILAND [T-Style]** โชว์ผลงานเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ซึ่งมีการใช้เทคนิคต่างๆ ของไทย อาทิ การถัก การสาน การเข้าไม้ มาเป็นองค์ประกอบในการผลิตและได้ผลิตเป็นชิ้นงานจริงจากวัตถุดิบที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้ผลิตชาวไทย พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ **“Design and Future”**

นายโทชิยุกิ คิตะ กล่าวว่า Design หรือ การออกแบบ จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ซึ่งนอกจากจะต้องคำนึงถึงทั้งฟังก์ชัน ความปลอดภัย พิจารณาเรื่องเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องมีนวัตกรรมและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในยุคปัจจุบัน Eco Design นับเป็นประเด็นที่นักออกแบบควรให้ความสำคัญ

“ผู้ประกอบการต้องมีพลังแห่งจินตนาการ มองไปข้างหน้า ต้องคาดการณ์ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ คนเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไร และมีความต้องการอะไร ถ้าผู้ประกอบการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับเทคโนโลยีได้ จะทำให้การออกแบบพัฒนาขึ้นรองรับโลกในอนาคตได้ เช่น การที่เราสามารถมองไปข้างหน้าและคาดการณ์ได้ว่าพลังงานจะขาดแคลน ดังนั้นการคิดประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้พลังงานทางเลือกขึ้นมาทดแทนก็จะเป็นที่ต้องการของผู้คน ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยญี่ปุ่นได้มีการคิดสร้างบ้านที่ใช้พลังงานลม คิดผลิตเฟอร์นิเจอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น หรือในอนาคตอันใกล้นี้ เล็งเห็นว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น การคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุน่าจะได้รับความสนใจ ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว โดยคาดการณ์กันว่าหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุจะกลายเป็นสิ่งของที่ทุกบ้านจะต้องมี โจทย์ที่สำคัญในการออกแบบคือ ทำอย่างไรให้ชีวิตของผู้คนมีความสุข ต้องคิดและออกแบบบนพื้นฐาน ‘โจทย์นี้’” นายโทชิยุกิ คิตะ กล่าว

อนึ่ง งาน Thailand International Furniture Fair 2012 หรือ TIFF 2012 เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ระดับชาติ

มีความยิ่งใหญ่และสำคัญมากที่สุดงานหนึ่งของไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา ซึ่งนอกจากจะรวบรวมเฟอร์นิเจอร์มีดีไซ์นจากผู้ประกอบการกว่า 120 บริษัท 600 คูหา

มาจัดแสดงแล้ว ยังจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานในปีที่จัด
ขึ้นในแนวคิด Fill Green Feel Good

-

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th